

## ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกำหนด")

ใช้ ความคุ้มครองซัพพลายเออร์สินค้าและ/หรือบริการที่ขายหรือจัดหาให้ กับผู้ซื้อตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ ("คำสั่งซื้อ") "ซัพพลายเออร์" หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายที่ขายสินค้าและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะใช้ ข้อกำหนดเหล่านี้ ความคุ้มครองทั้งหมดของผู้ซื้อจนกว่าจะถึงเวลาตามข้อกำหนดใหม่ ที่ผู้ซื้อบอกซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์ ตกลงที่จะถ่ายทอดข้อกำหนดตามกฎหมายและคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังซัพพลายเออร์ ของตนและเรียกร้องให้ ซัพพลายเออร์ ของตนดำเนินการเช่นเดียวกันจนถึงจุดผลิต (point of manufacture)

จะต้องไม่มีการเพิ่ม แก้ไข แทนที่หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่มีอยู่ในคำสั่งซื้อ นี้ เว้นแต่จะมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตัวแทนผู้มีอำนาจของผู้ซื้อ และการจัดส่งแต่ละครั้งที่ผู้ซื้อได้รับจะถือว่าต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ เท่านั้น ไม่ว่าจะมีการแก้ไขข้อกำหนดใดๆ ในใบตอบรับ ใบยอมรับ ใบแจ้งหนี้ หรือแบบฟอร์ม มีอื่นๆ ของซัพพลายเออร์ และไม่ว่าผู้ซื้อ จะยอมรับหรือจ่ายเงินสำหรับการจัดส่งใดๆ หรือมีการกระทำที่คล้ายกันของผู้ซื้อก็ตาม

1. เอกสารต่อไปนี้ รวมอยู่ในข้อกำหนดนี้ โดยการอ้างอิงและเป็นส่วนหนึ่งที่ผูกพันข้อกำหนดเหล่านี้ ดูได้ที่: [donaldson.com/en-us/about-us/suppliers](http://donaldson.com/en-us/about-us/suppliers)

- A. คู่มือคุณภาพซัพพลายเออร์
- B. คู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านโลจิสติกส์ และการค้าโลก
- C. กระบวนการและแบบฟอร์ม การเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนและกระบวนการ
- D. หลักการยารรณของซัพพลายเออร์

2. การยอมรับ: ซัพพลายเออร์ จะต้องตอบรับคำสั่งซื้อภายในหนึ่ง (1) วันทำการของวันที่ได้รับ โดยควรส่งผ่านพอร์ทัล Oracle iSupplier® หรือวิธีการอื่นที่ตกลงร่วมกัน ไม่ว่าจะ a) ยอมรับ/ปฏิเสธทั้งหมด หรือ b) ขอเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ซัพพลายเออร์ ขอให้ ส่งมอบจำนวนที่แตกต่างจากจำนวนที่สั่งซื้อ จำเป็นต้องมีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ Donaldson หรือการอนุมัติผ่านระบบ Oracle iSupplier Portal® หากซัพพลายเออร์ ไม่ยอมรับ/ปฏิเสธ หรือออกค่าขอเปลี่ยนแปลงภายในห้า (5) วันทำการหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ จะถือว่ามีการยอมรับคำสั่งซื้อแล้ว (รวมถึงข้อกำหนดเหล่านี้) หากซัพพลายเออร์ ไม่ การตอบรับด้วยวาจาด้วยลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเริ่มดำเนินการตามคำสั่งซื้อนั้น ข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือข้อยกเว้นในการตอบรับ ใบแจ้งหนี้ ใบประมวลราคา ใบเสนอราคา หรือเอกสารอื่นๆ ของซัพพลายเออร์ จะไม่มีผลผูกพันกับผู้ซื้อ เว้นแต่ผู้ซื้อ จะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการเฉพาะเจาะจง จะต้องส่งสินค้าและบริการทั้งหมดไปยังผู้ซื้อโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ รายละเอียดจำเพาะ คำสั่งงาน มาตรฐานและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ผู้ซื้อ กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด

3. ข้อมูลที่จำเป็น: เว้นแต่ผู้ซื้อ จะระบุไว้ อย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ใบแจ้งหนี้ ใบตราส่งสินค้า ใบแพคเกจ สลิป และบรรจุภัณฑ์ ทั้งหมด จะต้องแสดงชื่อซัพพลายเออร์ ที่อยู่ของผู้ซื้อ ที่ขายให้ /ส่งให้ เลขที่ และวันที่ ใบแจ้งหนี้ เลขที่ คำสั่งซื้อ หมายเลขบรรทัดใบสั่งซื้อ หมายเลขชิ้นส่วนและคำอธิบาย ปริมาณที่จัดส่ง ราคาต่อหน่วย ราคารวม ประเทศต้นทาง พิกัดศุลกากร (HS) (6 หลักแรก) สกุลเงิน ส่งไปยังที่อยู่ ส่วนลดและภาษีที่เกี่ยวข้อง

4. ราคาและการชำระเงิน: จะส่งสินค้าและบริการไปยังผู้ซื้อ ตามราคาที่มีอยู่ในคำสั่งซื้อตามข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่สัญญา ทั้งนี้ ซัพพลายเออร์ ตกลงว่าการลดราคาใดๆ ที่มีผลในช่วงที่จัดส่งหรือดำเนินการ จะใช้ ได้ ต้องส่งการแจ้งเตือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงราคาทุกครั้งอย่างน้อย 60 วันก่อนวันที่มีผลบังคับ คำขอขึ้นราคาทุกครั้ง จะต้อง มีเหตุผลพร้อมคำอธิบายที่ชัดเจน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เบ็ดเตล็ดการคำนวณตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) ซึ่งรวมถึง ต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าเสียหุ่ย ค่าแปรรูปและค่าขนส่ง ไม่อนุญาตให้มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มสำหรับค่าธรรมเนียมการขนส่ง ค่าธรรมเนียมหรืออื่น ๆ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันไว้ เป็นอย่างอื่น

เงื่อนไขการชำระเงินจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องและวันจะนับจากการรับสินค้าและ/หรือบริการ

ที่สถานที่ของผู้ซื้อหรือการรับใบแจ้งหนี้จากผู้ซื้อแล้วแต่ว่าอย่างไรจะช้ากว่าเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อ หากไม่ได้ระบุเงื่อนไขการชำระเงินไว้ในคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขการชำระเงินจะเป็นสูตร 60 วันตามขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต การชำระเงินเป็นสกุลเงินที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ ตามขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต

- การชำระเงินของผู้ซื้ออาจมีการปรับเปลี่ยนหากซัพพลายเออร์มีข้อผิดพลาดบกพร่องหรือไม่สอดคล้องกับคำสั่งซื้อ (รวมถึงข้อกำหนดฉบับนี้)
- ในกรณีที่ราคาของใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับราคาของคำสั่งซื้อ ผู้ซื้อจะชำระเงินด้วยราคาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ
- ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการหักกลบลบหนี้กับซัพพลายเออร์หรือบริษัทในเครือของซัพพลายเออร์เมื่อใดก็ได้

ใบแจ้งหนี้ที่ไม่สมบูรณ์ อาจถูกส่งกลับไปยังซัพพลายเออร์ หากผู้ซื้อต้องการเช่นนั้น ซัพพลายเออร์จะต้องแสดงเอกสารการสละสิทธิ์ภาระ (Lien Waiver) จากซัพพลายเออร์ และซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาช่วงของตนตามเงื่อนไขการชำระเงิน ซัพพลายเออร์รับประกันว่าราคาที่ผู้ซื้อชำระจะไม่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมกรรมการสมรู้ร่วมคิดหรือการต่อต้านการแข่งขันอื่นใด

ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการชำระเงินเร็ว ซัพพลายเออร์จะตั้งออกหนังสือค้ำประกันแบบ stand-by letter of credit ชนิดเพิกถอนไม่ได้ หรือหนังสือค้ำประกันแบบตราสารหนี้ที่รับประกันการใช้ชำระเงินดังกล่าวอยู่ถูกต้องในกรณีที่ เป็นตราสารหนี้ ผู้ซื้อจะต้องรับรองเงื่อนไขของตราสารหนี้ และบริษัทที่ใช้ตราสารหนี้ก่อน

5. **ใบแจ้งหนี้:** ซัพพลายเออร์สามารถส่งใบแจ้งหนี้ผ่านอีเมล เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้ต้องส่งใบแจ้งหนี้ผ่านไปรษณีย์ ตามข้อมูลของผู้ซื้อที่ระบุในคำสั่งซื้อ ผู้ซื้อจะไม่รับผิดชอบในการชำระใบแจ้งหนี้ใดๆ ที่ซัพพลายเออร์ส่งมาเกิน 120 วันหลังจากส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการแล้ว ไม่สามารถส่งใบแจ้งหนี้ก่อนวันที่จัดส่งสินค้าใดๆ หรือก่อนการบริการใดๆ เสร็จสิ้น เว้นแต่จะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่สัญญา ใบกำกับสินค้าระหว่างประเทศที่มำพร้อมกับการจัดส่งสินค้า นำเข้าไปยังผู้ซื้อจะต้องมีข้อมูลทั้งหมดสำหรับพิธีการศุลกากร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำอธิบายศุลกากร ราคาศุลกากร ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าแต่ละบรรทัด และพิกัดศุลกากร (HS) ที่อยู่ของซัพพลายเออร์ และหมายเลขการจำแนกประเภทสินค้าส่งออกควบคุม (ECCN)
6. **แพคเกจสลิป:** แพคเกจสลิปแบบรายการจะตั้งมาพร้อมกับการจัดส่งแต่ละครั้ง การนับของผู้ซื้อจะถือเป็นที่ยึดมั่นสำหรับการจัดส่งทั้งหมดที่ไม่มีใบแพคเกจสลิปมาพร้อมกัน
7. **การยุติ:** ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการยุติคำสั่งซื้อทันทีทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเมื่อแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงซัพพลายเออร์ ในกรณีที่ผู้ซื้อยุติหลังจากซัพพลายเออร์ได้มีการผลิตหรือจัดส่งตามคำสั่งซื้อสินค้าแล้ว ผู้ซื้อจะต้องค่าเผื่อสำหรับค่าใช้จ่ายตามปกติและสมเหตุสมผลโดยตรงและตรวจสอบได้ที่เกิดขึ้นของซัพพลายเออร์ ก่อนและเป็นผลโดยตรงจากการยุติ แต่ผู้ซื้อจะไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ของซัพพลายเออร์ ที่อาจเกิดขึ้นก่อนระยะเวลาการรอคอย (Lead Time) ตามปกติหรือตามสมควรที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ หรือค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมหรือหนี้สินใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือมีขึ้นหลังจากที่ผู้ซื้อแจ้งการยุติ โดยไม่ทำให้เสียสิทธิ์อื่นทั้งหมดที่พึงมีของผู้ซื้อ
8. **การรับประกันและการเยียวยา:** นอกเหนือจากการรับประกันโดยนัยและโดยชัดแจ้งทั้งหมดที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ และ/หรือข้อกำหนดนี้ ซัพพลายเออร์รับประกันว่า (a) สินค้าและบริการทั้งหมดจะปราศจากภาวะผุกร่อนใดๆ และเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อและคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (b) สินค้าทั้งหมดจะไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ในการออกแบบ (ยกเว้นตามขอบเขตที่ผู้ซื้อออกแบบ) การแปรสภาพ วัสดุ และการผลิต (c) สินค้าทั้งหมดจะมีการผลิตขึ้นหรือดำเนินการ และบริการทั้งหมดจะดำเนินการโดยเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ ซัพพลายเออร์ และธุรกิจของบริษัท และมีแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเอกสารทั้งหมดที่อ้างถึงในที่นี้ หรือในคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ ซัพพลายเออร์ยังรับประกันด้วยว่า (x)

ซัพพลายเออร์มีความเชี่ยวชาญและทรัพยากรในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้คำสั่งซื้อใด ๆ (รวมถึงข้อกำหนดนี้) (y) ไม่มีสินค้าหรือบริการที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม และ (z) ซัพพลายเออร์ไม่มีภาระหน้าที่ของบุคคลที่สามที่ขัดแย้งในทางใด ๆ กับภาระหน้าที่ของซัพพลายเออร์ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

การชี้แจงข้อเท็จจริง ค่าแถลงการรับประกันทั้งหมดที่ผู้ขาย ลูกจ้างและตัวแทนของผู้ขายทำขึ้นหรือมอบให้ (ไม่ว่าโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในแคตตาล็อกโบรชัวร์ และโฆษณาของผู้ขาย) เกี่ยวกับคุณภาพและความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ของสินค้า ให้ถือว่าเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาโดยชัดแจ้ง

นอกเหนือจากการแก้ไขที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว ผู้ซื้อ อาจปฏิเสธสินค้าและ/หรือบริการที่ไม่เป็นไปตามการรับประกันของซัพพลายเออร์ และ (a) ขอรหัสสินค้าทดแทนและชุดเซช หรือกำหนดให้ ซัพพลายเออร์ ตัดวงจรใช้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทดแทนให้ กับผู้ซื้อ หรือ (b) กำหนดให้ ซัพพลายเออร์ เปลี่ยนสินค้าที่ได้รับผลกระทบหรือดำเนินการบริการที่ได้รับผลกระทบอีกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือคืนเงินให้ กับผู้ซื้อ ตามราคาของสินค้าหรือบริการแล้วแต่ผู้ซื้อ จะเลือกกำหนด ผู้ซื้อ อาจตรวจสอบหรือทดสอบสินค้าและบริการในสถานที่ของผู้ซื้อ สถานที่ของซัพพลายเออร์ หรือสถานที่ของผู้รับเหมาซัพพลายเออร์ รายใด ๆ ภายใต้อำนาจของผู้ซื้อ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการนั้น การยอมรับการส่งมอบ การตรวจสอบ หรือการชำระค่าสินค้าหรือบริการใด ๆ ของผู้ซื้อ จะไม่สละการรับประกันหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ของซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์ จะใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือผู้ซื้อ ในการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าของผู้ซื้อ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ ยกเว้นสินค้าที่มีข้อบกพร่องหรืออยู่ในแค็ตตาล็อกที่ไม่มีการแก้ไขที่ซัพพลายเออร์ ขายให้ ลูกค้ารายอื่น นอกเหนือจากผู้ซื้อ ซัพพลายเออร์ จะไม่มีสิทธิ์ขายต่อสินค้าใด ๆ ที่อยู่ภายใต้คำสั่งซื้อนี้ ในกรณีที่ผู้ซื้อ ปฏิเสธโดยมิชอบ เพิกถอนการยอมรับ ไม่ชำระเงินหรือไม่ยอมรับ เป็นเจตจำนงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามวรรคนี้ ที่จะลบวงสิทธิ์ของซัพพลายเออร์ ในการขายต่อสินค้าดังกล่าว เว้นแต่จะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีตัวแทนผู้ซื้อ มีอำนาจของผู้ซื้อ ลงนาม

9. **ข้อกำหนดและการตรวจสอบ:** สินค้าที่จัดหาให้ ภายใต้อำนาจสั่งซื้อนี้ จะต้องเท่าเทียมกับตัวอย่างที่ผู้ซื้อ อนุมัติ และจะต้องเป็นไปตามแบบและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อนี้ อย่างเคร่งครัด ผู้ซื้อ อาจตรวจสอบวัสดุและฝีมือการผลิตได้ ตลอดเวลาและทุกสถานที่ ทั้งก่อน ระหว่างหรือหลังการผลิต การตรวจสอบและทดสอบดังกล่าวจะไม่ผ่อนปรนภาระหน้าที่ของซัพพลายเออร์ ในการจัดหาสินค้าทั้งหมดตามคำสั่งซื้อนี้ อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ผู้ซื้อ ปฏิเสธสินค้ารายการใดเนื่องจากไม่เป็นไปตามคำสั่งซื้อนี้ นอกเหนือจากสิทธิ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ตามกฎหมายและความยุติธรรมแล้ว ผู้ซื้อ อาจกำหนดให้ ซัพพลายเออร์ ออกเครดิตหรือเปลี่ยนทดแทนหรือแก้ไข ค่าใช้จ่ายของซัพพลายเออร์ และซัพพลายเออร์ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดในการจัดส่งที่ถูกต้องปฏิเสธ ในกรณีที่มีการชำระค่าสินค้าก่อนรับสินค้า ผู้ซื้อ ไม่ได้ สละสิทธิ์การตรวจสอบและปฏิเสธสินค้า รายการใด ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น

10. **สิทธิ์ในการตรวจสอบ:** ในเวลาที่เหมาะสม ผู้ซื้อ มีสิทธิ์ที่จะส่งตัวแทนผู้ซื้อ มีอำนาจไปตรวจสอบเอกสารและวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองหรือภายใต้ การควบคุมของซัพพลายเออร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันใด ๆ ของซัพพลายเออร์ ภายใต้อำนาจสั่งซื้อหรือการชำระเงินใด ๆ ที่ซัพพลายเออร์ เรียกร้องตามคำสั่งซื้อ ซัพพลายเออร์ จะต้องเก็บรักษาหนังสือและบันทึกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อนี้เป็นระยะเวลาสองปีหลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการหรือการส่งมอบวัสดุตามคำสั่งซื้อนี้

11. **การเปลี่ยนแปลง:** ในบางครั้ง ผู้ซื้อ อาจทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการที่ซัพพลายเออร์ จะดำเนินการและสั่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทาง "Change Order" หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดการปรับราคา ปริมาณของสินค้าที่จะจัดหา หรือเวลาในการดำเนินการ ผู้ซื้อ จะทำการปรับค่าใช้จ่ายอย่างยุติธรรม ซัพพลายเออร์ จะต้องยื่นข้อเรียกร้องใด ๆ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนการจัดส่งหรือภายใน 30 วันหลังจากการเปลี่ยนแปลง แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน มิฉะนั้น ถือว่าผู้ซื้อ ผลิตสละสิทธิ์เรียกร้องต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ซัพพลายเออร์ จะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อ ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของตน หรือส่วนใด ๆ หรือวัตถุดิบที่ส่งให้ กับผู้ซื้อ โดยใช้ แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง (Part, Process and/or Point of Manufacturing Change Request Form) ที่อยู่ใน [donaldson.com/en-us/about-us/suppliers](http://donaldson.com/en-us/about-us/suppliers) คำขอเปลี่ยนแปลงส่วนและกระบวนการทั้งหมดจะต้องมีการสื่อสารอย่างเป็นทางการและเฉพาะเจาะจงกับผู้ซื้อ เมื่อใดได้รับการแจ้งจากซัพพลายเออร์ ผู้ซื้อ จะประเมินคำขอเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ ซัพพลายเออร์ ทราบถึงข้อกำหนดเฉพาะต่าง ๆ เช่น การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบ เป็นต้น ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ซัพพลายเออร์ ตัดวงจรได้ รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการจากผู้ซื้อ ผู้ซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ รับอนุญาต

12. **การจัดส่ง:** เว้นแต่จะระบุไว้ เป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อ (a) หากซัพพลายเออร์ เป็นผู้ รับผิดชอบในการขนส่งสินค้า ซัพพลายเออร์ จะจัดส่งสินค้าผ่านเส้นทางที่ประหยัดที่สุดและจัดส่งในคราวเดียว (b) สินค้าทั้งหมดจะต้องจัดส่งโดยใช้ Incoterms ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ซื้อ ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านโลจิสติกส์และการค้าทั่วโลก (Logistics & Global Trade Compliance Handbook) สินค้าและบริการทั้งหมดจะต้องจัดส่งหรือดำเนินการตามกำหนดการส่งมอบหรือการปฏิบัติงานและคำสั่งซื้อที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด จะไม่มีการยอมรับการทดแทน ตัดวงจรส่งสินค้าให้ ครบถ้วนตามวันที่ร้องขอ แต่ต้องไม่จัดส่งล่วงหน้าเกิน 1 สัปดาห์ โดยไม่ได้ รับการอนุมัติจากผู้ซื้อ ล่วงหน้า ซัพพลายเออร์ จะแจ้งให้ผู้ซื้อ ทราบทันทีถึงความล่าช้าใด ๆ ซัพพลายเออร์ จะจ่ายหรือคืนเงินให้ กับผู้ซื้อ สำหรับค่าขนส่งส่วนเกินทั้งหมดที่เกิดจากการที่ซัพพลายเออร์ ไม่สามารถดำเนินการให้ตรงตามวันที่จัดส่ง เว้นแต่ความล้มเหลวดังกล่าวเกิดจากผู้ซื้อ แต่เพียงผู้เดียว ผู้ซื้อ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจัดส่งใด ๆ และ/หรือทั้งหมดซึ่งไม่เป็นไปตามนี้ โดยไม่คำนึงถึงคำสั่งซื้อ ผู้ซื้อ มีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อนี้ โดยแจ้งให้ ซัพพลายเออร์ ทราบในกรณีที่ซัพพลายเออร์ ล่าช้า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงเหตุสุดวิสัย

ซัพพลายเออร์ รับทราบว่าจะเนื่องจากสินค้าและ/หรือบริการมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ซื้อ การส่งมอบและ/หรือระยะเวลาการดำเนินงานสำหรับสินค้าและ/หรือบริการจึงมีความสำคัญ และความล่าช้าในการจัดส่งและ/หรือการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนการส่งมอบและ/หรือการดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ ถือเป็นภาระละเมิดของซัพพลายเออร์ ที่อาจทำให้ ซัพพลายเออร์ ต้องมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายเพื่อประโยชน์ ของผู้ซื้อ ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้ กำหนด

ความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าจะเป็นความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์ จนกว่าจะได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทนผู้ มีอำนาจของผู้ซื้อ ตามที่อยู่ ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ เว้นแต่ Incoterm ในคำสั่งซื้อ จะระบุแตกต่างกัน

13. **เหตุสุดวิสัย:** ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อ กำหนดเหล่านี้ ได้ เนื่องจากปรากฏการณ์ ธรรมชาติ สงครามหรือการก่อกบฏ ภัย การขาดแคลนอุปทาน ความผิดพลาดหรือเหตุการณ์ อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้สัญญาฝ่ายที่ ได้รับผลกระทบ ฝ่ายดังกล่าวไม่ ต้องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ายหนึ่งสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวในการดำเนินการหรืออื่น ๆ จากสาเหตุดังกล่าว

14. **วัสดุและอุปกรณ์ ที่ผู้ซื้อ จัดหา:** ผู้ซื้อ เป็นเจ้าของวัสดุใด ๆ ที่ผู้ซื้อ จัดหาให้ กับซัพพลายเออร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วัตถุดิบ ส่วนประกอบ ฐานขี มูลหรือเอกสารทั้งหมด ("วัสดุของผู้ซื้อ") และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ อื่น ๆ ที่ผู้ซื้อ จัดหาให้ กับซัพพลายเออร์ หรือที่ผู้ซื้อ ต้องคืนเงินให้ กับซัพพลายเออร์ ("อุปกรณ์ ของผู้ซื้อ") ซัพพลายเออร์ อนุญาตให้ ผู้ซื้อ ยื่นงบการเงินและเอกสารอื่น ๆ โดยไม่มีลายเซ็นของซัพพลายเออร์ เพื่อรับทราบความเป็นเจ้าของวัสดุของผู้ซื้อ และอุปกรณ์ ของผู้ซื้อ ซัพพลายเออร์ จะไม่ขาย จำนำ โอนหรือนำวัสดุของผู้ซื้อ หรืออุปกรณ์ ของผู้ซื้อ ออกจากสถานที่ของซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์ จะใช้ วัสดุของผู้ซื้อ และอุปกรณ์ ของผู้ซื้อ ทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ ภายใต้ คำสั่งซื้อ เท่านั้น และไม่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ อื่น ซัพพลายเออร์ จะไม่เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ ใด ๆ ของผู้ซื้อ ซัพพลายเออร์ จะใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของวัสดุของผู้ซื้อ และอุปกรณ์ ของผู้ซื้อ ทั้งหมด ซัพพลายเออร์ แบกรับความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัสดุของผู้ซื้อ และอุปกรณ์ ของผู้ซื้อ และจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าที่เสียหายหรือสูญหาย ด้วยสินค้า ที่เทียบเท่าตามคำ ร้องขอของผู้ซื้อ ที่ทันทีที่ผู้ซื้อ อร์ ้องขอ ซัพพลายเออร์ จะส่งคืนอุปกรณ์ ของผู้ซื้อ ทั้งหมดและวัสดุของผู้ซื้อ ที่ไม่ได้ ใช้ ให้ แก่ผู้ซื้อ ในสภาพเดิมยกเว้น การสึกหรอตามสมควร ซัพพลายเออร์ จะบำรุงรักษาอุปกรณ์ ของผู้ซื้อ ทั้งหมดให้อยู่ ในสภาพที่ปลอดภัยและเหมาะสม และจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ซื้อ และปกป้องกันการเรียกร้อง ที่ ทั้งหมดที่เกิดจากการที่ ซัพพลายเออร์ ใช้ อุปกรณ์ ของผู้ซื้อ หากผู้สัญญากำหนดค่าเผื่อการสูญเสียวัสดุของผู้ซื้อ ซัพพลายเออร์ จะชดใช้ ให้ กับผู้ซื้อ สำหรับการสูญเสียส่วนเกินใด ๆ ตามค่าใช้จ่ายที่ผู้ซื้อ ส่งมอบให้ กับซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์ จะตรวจสอบวัสดุของผู้ซื้อ ที่ จะนำมารวมอยู่ในสินค้า และแจ้ง ให้ ผู้ซื้อ ทราบโดยทันทีถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ

ในกรณีที่ เครื่องมือ (รวมถึง แพทเทิร์น เบ้าหล่อ แม่พิมพ์ อุปกรณ์ นำเจาะและจับงาน และสิ่งที่ คล้ายกัน) ถูกผลิตหรือได้ มาโดยซัพพลายเออร์ โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ ของคำสั่งซื้อ สิทธิครอบครองจะส่งต่อไปยังผู้ซื้อ เมื่อมีการส่ง ารส่งหรือได้ มา ผู้ขายจะส่งมอบเครื่องมือดังกล่าวให้ กับผู้ซื้อ ตามความต้อง การ เครื่องมือทั้งหมด (รวมถึง แพทเทิร์น เบ้าหล่อ แม่พิมพ์ อุปกรณ์ นำเจาะและจับงาน และสิ่งที่ คล้ายกัน) ที่ผู้ซื้อ เป็นเจ้าของ ใช้ ในการผลิตสินค้า หรือดำเนินการบริการ ต้องมีแท็กที่ระบุหมายเลขทรัพย์สินและความเป็นเจ้าของของผู้ซื้อ

15. **การแก่ งานและการทำงานในสถานที่ ของผู้ซื้อ :** หากจำเป็น ต้องแก่ งานหรือคัดแยกเนื่องจากการที่ ซัพพลายเออร์ ทำไม่ได้ ตามข้อกำหนดและ/หรือเนื่องจากการผิดพลาดอื่น ๆ ของซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์ จะต้องแก่ งานหรือคัดแยกสินค้า ที่จัดส่งตามดุลยพินิจของผู้ซื้อ ในกรณีดังกล่าวซัพพลายเออร์ ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ ซัพพลายเออร์ ต้องให้ บริการหรือทำงานในสถานที่ ของผู้ซื้อ ภายใต้ คำสั่งซื้อ ซัพพลายเออร์ จะต้องมีการคุ้มครอง ประกันภัยที่ ังหมดตามที่ผู้ซื้อ อาจกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ึ่ง ซัพพลายเออร์ จะต้องชดใช้ ค่าเสียหายแก่ผู้ซื้อ อย่างเต็มที่ ต่อการเรียกร้อง ช้อเรียกร้อง การกระทำและการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ซื้อ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย การสูญเสียหรือการบาดเจ็บใด ๆ ต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเกิดจากหรือผ่านกิจกรรมของซัพพลายเออร์ ในสถานที่ ดังกล่าว

16. **การสละสิทธิต่อความเสียหายของซัพพลายเออร์ :** ภายใต้ สถานการณ์ ใด ๆ ก็ตาม ผู้ซื้อ จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ จัดหาสำหรับความเสียหายพิเศษ ทางอ้อม หรือที่เกิดขึ้นตามมา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร) ไม่ว่าจะในทางใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ การส่งซื้อ หรือการยุติการส่งซื้อ โดยไม่คำนึงถึงหลักทางกฎหมายหรือความเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

17. **การปฏิบัติตามกฎหมายและเนื่อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ :** ซัพพลายเออร์ ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ บังคับที่เกี่ยวข้อง ึ่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการที่ ให้ ไว้ ในคำสั่งซื้อใด ๆ ซัพพลายเออร์ จะต้องออกค่าใช้จ่ายเองเพื่อใหได้ มาซึ่งและปฏิบัติตามข้อกำหนดของการอนุญาต ใบอนุญาต การอนุมัติ การยินยอมและกฎข้อ บังคับอื่น ๆ ที่จำเป็นในการผลิตและขายสินค้า ภายใต้ คำสั่งซื้อ นี้ และปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ สอดคล้องกับข้อ

กำหนด ซัพพลายเออร์ ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ กับธุรกิจ การค้า าระหว่างรัฐ กฎหมายควบคุมการนำเข้า และส่งออกที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการส่งออกและการผลิตสินค้าเพื่อการพาณิชย์ เช่น บทบัญญัติของกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการปฏิบัติทางการค้า กฎหมายต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการให้สินบน กฎหมายแรงงาน และกฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐและท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนหรือในการจัดส่งสินค้าใด ๆ ที่ต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Data Sheet (“SDS”) ซัพพลายเออร์ จะส่งมอบ SDS ฉบับปัจจุบันและสมบูรณ์ให้กับผู้ซื้อ ซัพพลายเออร์ รับประกันว่าสินค้าแต่ละรายการเป็นไปตามหรือได้รับการยกเว้นจากกฎหมายควบคุมสารเคมีที่ทั่วโลกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซัพพลายเออร์ จะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะการกำกับดูแลสินค้า ภายใต้อาณัติ กฎหมายควบคุมสารเคมีใด ๆ

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าใด ๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายที่ทั่วโลกที่บังคับใช้ ซึ่งจำกัดควบคุมหรือกำหนดให้เปิดเผยเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (“กฎหมายว่าด้วยสาร”) กฎหมายว่าด้วยสารรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะต่อไปนี้: คำสั่งของสหภาพยุโรปที่เรียกว่า “RoHS” และ “REACH” ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายสูง (Substances of Very High Concern - SVHC) ซากเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Waste of Electronics and Electrical Equipment - WEEE), อนุสัญญาสตอกโฮล์ม (Stockholm Convention), กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในผลิตภัณฑ์ของสาธารณรัฐเกาหลี South Korea REACH, China RoHS, ระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยกรอบงานของเสีย EU Waste Framework Direction (WFD), EU Classification, Labeling and Packaging (CLP), ระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยยานยนต์ที่หมดอายุ EU End-of-Life Vehicles (ELV), EU Food Contact Materials (FCM), กฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารเคมี - Toxic Substances Control Act (TSCA), พระราชบัญญัติว่าด้วยน้ำดื่มที่ปลอดภัยและการบังคับใช้สารพิษ

California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (California Proposition 65), Global Automotive Declarable Substance List (GADSL), Aerospace and Defense Declarable Substance List (AD-DSL) และกฎหมาย Lacey Act ของสหรัฐอเมริกา ไม่อนุญาตให้รวมระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูงภายใต้กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในผลิตภัณฑ์ - EU REACH SVHC ในสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เว้นแต่จะมีการแจ้งให้ทราบโดยทันทีก่อนการรวม SVHC ในสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าดังกล่าว จะถูกส่งไปยังผู้ซื้อ โดยแจ้งผ่านอีเมลที่ [substancesofconcern@donaldson.com](mailto:substancesofconcern@donaldson.com)

หากสินค้ามีแร่ที่มีข้อขัดแย้งตาม (Conflict Minerals) ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้ ซัพพลายเออร์ จะต้อง (a) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแร่ธาตุที่มีข้อขัดแย้งเหล่านี้ “ปราศจากข้อขัดแย้ง (Conflict-free)” ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้ (b) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงหลอมแร่ที่มีข้อขัดแย้งในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องตามคำขอ (c) ให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่ร้องขอตามที่ผู้ซื้อต้องการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อระบุสถานะที่ปราศจากข้อขัดแย้งของแร่ที่มีข้อขัดแย้งที่ใช้ในสินค้า (d) ใช้นโยบายและระบบการจัดการที่สอดคล้องกับนโยบายแร่ที่มีข้อขัดแย้งของผู้ซื้อ และ (e) กำหนดให้ซัพพลายเออร์ต้องใช้นโยบายและระบบที่คล้ายคลึงกัน

ซัพพลายเออร์ ยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเคลื่อนย้ายสินค้า ข้ามพรมแดน รวมถึงการปฏิบัติตามใบอนุญาตการนำเข้า และการส่งออก การรายงาน การประเมินค่า การจัดประเภท การกำหนดแหล่งกำเนิดและการทำเครื่องหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซัพพลายเออร์ ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือ เอกสาร และข้อมูลที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ โดยทันที ตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ซื้อเท่าที่ข้อกำหนดผูกพันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่ขายเฉพาะที่ผู้ซื้อต้องปฏิบัติตาม

ซัพพลายเออร์ ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการภายใต้คำสั่งซื้อนี้ ซัพพลายเออร์ จะต้องชำระภาษีที่ผู้ซื้อชำระทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามคำสั่งซื้อนี้ และไม่สนับสนุนการหลีกเลี่ยงภาษีที่เกี่ยวข้องโดยฝ่ายใด ๆ ซึ่งมีโทษทางอาญา

18. ผู้รับเหมางานจากรัฐบาล ซัพพลายเออร์ ยอมรับว่า ในฐานะผู้รับเหมาของรัฐบาล ผู้ซื้อ ภายใต้อาณัติ กฎหมาย คำสั่งพิเศษและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับโอกาสที่เท่าเทียมกันและการยืนยันสิทธิ ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ กับซัพพลายเออร์ตั้งแต่นั้น ซัพพลายเออร์ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การห้ามเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสถานะเป็นทหารผ่านศึกที่ใด รับความคุ้มครองหรือบุคคลที่มีความทุพพลภาพ และการห้ามเลือกปฏิบัติต่อบุคคลทั้งหมดตามเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือชาติกำเนิด นอกจากนี้ โดยปกติกฎระเบียบเหล่านี้ กำหนดให้ ผู้รับเหมาลำดับแรกและผู้รับเหมาช่วงดำเนินการยืนยันเพื่อจ้างงานและพัฒนาบุคคลในการจ้างงานโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ชาติกำเนิด สถานะทหารผ่านศึกที่ใด รับการคุ้มครองหรือความทุพพลภาพ

19. สิทธิและสิทธิบัตรในทรัพย์สินทางปัญญา: ข้อมูลและความรู้ ทั้งหมด รวมถึง ภาพวาด ข้อกำหนด คำแนะนำ ตัวอย่าง เครื่องมือ การออกแบบและข้อมูลอื่น ๆ (โดยปราศจาก ลายลักษณ์อักษร หรืออื่น ๆ) ที่ผู้ซื้อจัดหาให้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญา ("ความรู้") จะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ออกใบอนุญาต และซัพพลายเออร์ อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้ออื่นที่เท่ากัน

สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิ ในการออกแบบและสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินการและการปฏิบัติตามคำสั่งซื้ออื่น จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้ออกใบอนุญาต ตกลงที่จะดำเนินการทุกอย่างและดำเนินการตามเอกสารดังกล่าวตามความจำเป็นเพื่อมอบหมายทรัพย์สินดังกล่าวไว้กับผู้ออกใบอนุญาต

ซัพพลายเออร์ รับประกันว่า การผลิต การขาย หรือการใช้งาน สิ่งของที่จัดหาให้ ในคำสั่งซื้อ จะไม่ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ คล้ายคลึงกันของบุคคลที่สาม ซัพพลายเออร์ ยินยอมที่จะออกค่าใช้จ่าย แต่เพียงผู้เดียวในการปกป้องคุ้มครอง ชดเชย และระงับผู้ออกใบอนุญาต บริษัทสาขา บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ถือหุ้น หรือลูกค้า จากการชดเชย ต่อการสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การอ้างสิทธิ การเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมด หรือความรับผิดชอบใด ๆ รวมถึง ค่าทนายความและค่าใช้จ่าย ทางวิชาชีพตามความเหมาะสม ที่เกิดขึ้น โดยหรือมีการเรียกร้อง เกิดจาก เป็นผลจาก หรือเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการผลิต การขายหรือการใช้งาน สินค้า บริการหรือสิ่งใด ๆ ที่ซัพพลายเออร์ จัดหาให้ ภายใต้ คำสั่งซื้ออื่น ที่เกี่ยวข้อง กับข้อกล่าวหาใด ๆ ต่อไปนี้ (a) การละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า (b) การละเมิดสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลที่สามที่เผยแพร่ หรือ (c) การเปิดเผยเทคโนโลยีควบคุมใด ๆ ที่ขัดต่อกฎระเบียบการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและ/หรือท้องถิ่น ตลอดจน จากค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น โดยผู้ออกใบอนุญาต การฟ้องร้อง เรียกร้องหรือดำเนินคดีในกรณี ที่ซัพพลายเออร์ ไม่ดำเนินการป้องกันดังกล่าว

20. การเผยแพร่: ซัพพลายเออร์ จะต้องไม่ใช้ หรือแสดงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่ จั้บต้องได้ หรือจั้บต้องไม่ได้ ซึ่งผู้ซื้อ ยิงไม่ได้ อนุญาตในการใช้งานใด ๆ โดยไม่ได้ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้า จากผู้ออกใบอนุญาต ซัพพลายเออร์ จะต้องไม่เผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ ใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชาวประชาสัมพันธ์ บทความ โบรชัวร์ การโฆษณา สื่อส่งเสริมการขายและคำบรรยาย) ที่เกี่ยวข้อง กับคำสั่งซื้ออื่น และ/หรือสินค้า และ/หรือบริการที่ ซัพพลายเออร์ ดำเนินการภายใต้ คำสั่งซื้ออื่น โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ออกใบอนุญาต

21. การรักษาความลับ: "ข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ซื้อ" หมายถึง ข้อมูลหรือวัสดุที่ จั้บต้องได้ ทั้งหมด ไม่ว่าผู้ซื้อ จะกำหนดให้ เป็นความลับหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับ (a) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การเขียนแบบ การกำหนดสูตร องค์ ประกอบ การวิจัยและการพัฒนา หรืออื่น ๆ กำหนดเฉพาะ (b) เทคนิคการผลิตสินค้า อัตราหรือปริมาณ (c) อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการผลิตสินค้า (d) ข้อมูลลูกค้า ของผู้ออกใบอนุญาต และข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ของผู้ออกใบอนุญาต (e) รูปการอื่น ๆ ในธุรกิจของผู้ซื้อ ที่เกี่ยวข้อง กับสินค้าและบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลด้านการตลาด การขาย ลูกค้า และข้อมูลทางการเงินที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ (f) การสั่งซื้อสินค้า จากผู้ออกใบอนุญาต และ (g) ความสัมพันธ์ ของคู่สัญญา ซัพพลายเออร์ จะต้อง (a) เก็บข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ซื้อ ทั้งหมดไว้ เป็นความลับและใช้ ข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ซื้อ เท่านั้นที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ ของซัพพลายเออร์ ภายใต้ คำสั่งซื้อ และรับประกันว่า พนักงาน ตัวแทนและผู้รับเหมาช่วงที่ใด รับอนุมัติของตน จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ ในการรักษาความลับเหล่านี้ ซัพพลายเออร์ จะส่งคืนข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ซื้อ ตามคำขอของผู้ซื้อ ข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ซื้อ ไม่รวมถึงข้อมูล (a) เผยแพร่ต่อสาธารณะในประกาศใด ๆ (b) ซัพพลายเออร์ ทราบก่อนที่ จะได้รับจากผู้ซื้อ โดยไม่มีหลักฐานเป็นบันทึกลายลักษณ์ อักษรของซัพพลายเออร์ หรือ (c) ซัพพลายเออร์ มีอยู่จากแหล่งอื่นโดยไม่ผิดข้อตกลงหรือละเมิดกฎหมาย หากการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ซื้อ อดองผ่านกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการบริหาร ซัพพลายเออร์ ตกลงที่จะแจ้งให้ ผู้ซื้อ ทราบโดยทันที ช่วยให้ ผู้ซื้อ มีเวลาพอสมควรในการคัดค้านกระบวนการดังกล่าว และพยายามให้ บุคคลที่สามปฏิบัติตามข้อมูลอย่างเป็นความลับตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

22. การชดเชย ค่าเสียหายและการประกันภัย: ซัพพลายเออร์ จะต้องชดเชย ปกป้อง และระงับภัยให้ ผู้ซื้อ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา รวมถึงผู้ สืบทอด ผู้รับมอบ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนของผู้ซื้อ จากและต่อการเรียกร้อง ความรับผิดชอบ การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าตัดสิน ภาษี ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย โทษและค่าปรับทางแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมทนายความตามเหตุสมควรและค่าใช้จ่าย ในการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้อง กับ (a) ความล้มเหลวของซัพพลายเออร์ ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ของตนภายใต้ คำสั่งซื้อ (รวมถึงข้อกำหนดอื่น ๆ) ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเกี่ยวข้องกับการยกเลิกที่เป็นผลตามมาหรือการดำเนินการอื่น ๆ ตามเหตุผลที่ผู้ซื้อ อาจดำเนินการต่อความล้มเหลวดังกล่าว และ (b) การเรียกร้องที่เกิดจากการจัดการ บรรจุภัณฑ์ การติดฉลาก การจัดเก็บ การบำบัด การกำจัด การขนส่ง และการกำจัดวัสดุเหลือใช้ ใด ๆ ที่ ไซท์ ซัพพลายเออร์ ซึ่งเกี่ยวข้อง กับสินค้า ภายใต้ กฎหมายใด ๆ โดยไม่จำกัดเพียง หรือกฎหมายในอนาคต ภาระหน้าที่ ของซัพพลายเออร์ ในการชดเชย ค่าเสียหายจะไม่เกี่ยวข้อง กับขอบเขตที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การประพฤติน่าชอบโดยเจตนาหรือการฉ้อโกงของผู้ซื้อ การชดเชย เหล่านี้ ไม่มีผลต่อการเยียวยาผู้ซื้อ อื่น ๆ ซัพพลายเออร์ จะรักษาความรับผิดชอบ

การประกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและการประกันภัยอื่น ๆ ตลอดเวลาเพื่อปกป้องผู้ซื้อ ออกจากความเสี่ยงทั้งหมดที่กล่าวมาและจะส่งใบรับรองที่แสดงถึงความคุ้มครองนี้

23. การระงับข้อพิพาท: การแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ จะเป็นไปโดยการเจรจาหรือการเจรจา ในกรณีที่ไม่มีข้อยุติหลังการเจรจา คำสั่งซื้อและการตีความคำสั่งซื้ออื่น ๆ และข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากคำสั่งซื้ออื่น จะอยู่ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่มีการส่งมอบหรือดำเนินการสินค้าและ/หรือบริการ (หากสินค้าและ/หรือบริการถูกส่งมอบหรือดำเนินการในหลายเขตอำนาจศาล เขตอำนาจศาลที่ผู้ซื้อจะรวมอยู่ด้วย) โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักการทางกฎหมาย ศาลในเขตอำนาจศาลดังกล่าวจะตัดสินข้อพิพาทดังกล่าว แต่ผู้เดียว อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาการขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่มีผลบังคับใช้ และไม่มีกรณีการตีความโดยชัดแจ้ง อย่างไรก็ตามการยื่นข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทในสหรัฐอเมริกาจะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐมินนิโซตา โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติกฎหมาย และจะตั้งข้อดำเนินการคดีในศาลของรัฐบาลกลางหรือศาลของรัฐที่มีเขตอำนาจศาลในเฮนเนปปีนเคาท์ตี้ มินนิโซตา ในกรณีนี้ แต่ละฝ่ายยินยอมต่ออำนาจศาลเหนือบุคคลของศาลมินนิโซตา การเจรจาทั้งหมดจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษและเอกสารทั้งหมดรวมถึงคำสั่งซื้อจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

24. ทรัพย์สินที่ซื้อประกัน: ในกรณีที่มีการจัดหาให้ผู้ซื้อแล้ว หรือซัพพลายเออร์ได้รับเงินคืนจากผู้ซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งบางส่วนแล้ว และซัพพลายเออร์ได้ยอมรับอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบ เอกสาร หรือเครื่องมือที่ซัพพลายเออร์จะใช้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะในการประกอบ ผลิตรวม หรือจัดให้มีการผลิต การสร้าง การประกอบ การซ่อมแซม การซื้อ การบรรจุ การคลังสินค้า การติดตั้ง การตกแต่ง การออกแบบ การพัฒนา การวางแผน การประมวลผล การแก้ไข และการประยุกต์ใช้ งานทุกประเภทเกี่ยวกับส่วนประกอบและอุปกรณ์ เสริมหรือผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบหรือกิจกรรมอื่นใดที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องกับผู้ซื้อ (“ทรัพย์สินที่ซื้อประกัน”) ทรัพย์สินที่ซื้อประกันดังกล่าวเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ซื้อตลอดเวลาและซัพพลายเออร์จะถือครองโดยเป็นทรัพย์สินที่ซื้อประกันตามความประสงค์

เฉพาะผู้ซื้อเท่านั้นที่มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในและต่อทรัพย์สินที่ซื้อประกัน ยกเว้นสิทธิ์ที่จำกัดของซัพพลายเออร์ ในการใช้ ทรัพย์สินที่ซื้อประกันในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของซัพพลายเออร์ ภายใต้คำสั่งซื้อ ซัพพลายเออร์จะตั้งข้อไม่ปะปนทรัพย์สินที่ซื้อประกันกับทรัพย์สินของซัพพลายเออร์ หรือกับของบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์จะตั้งข้อเรียกร้องหมายทรัพย์สินที่ซื้อประกันด้วยชื่อของผู้ซื้อเพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของของผู้ซื้อ และจะตั้งข้อไม่เคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ซื้อประกันออกจากสถานที่ของซัพพลายเออร์ โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ซื้อ ผู้ซื้อสามารถยึดคืนการครอบครองทรัพย์สินที่ซื้อประกันได้ตลอดเวลาและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องชำระเงินหรือแจ้งให้ซัพพลายเออร์ ทราบ หรือมีการพิจารณาคดีหรือคำสั่งศาลซึ่งซัพพลายเออร์จะสละสิทธิ์ใดๆ ที่มีเมื่อผู้ซื้อร้องขอ ซัพพลายเออร์จะตั้งข้อปล่อยทรัพย์สินที่ซื้อประกันให้ผู้ซื้อหรือส่งมอบให้ผู้ซื้อทันที ซัพพลายเออร์จะตั้งข้อไม่ยอมให้ มีการกำหนดภาระผูกพันใด ๆ กับทรัพย์สินที่ซื้อประกันผ่านซัพพลายเออร์ และซัพพลายเออร์จะยกเว้นภาระผูกพันใด ๆ ที่อาจมีหรือเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่ซื้อประกัน และซัพพลายเออร์จะชดเชยผู้ซื้อสำหรับภาระผูกพันดังกล่าวในทรัพย์สินที่ซื้อประกัน ซัพพลายเออร์จะตั้งข้อชดเชย ปกป้องคุ้มครองและระงับภัย ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองแต่เพียงผู้เดียวให้ กับผู้ซื้อ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับช่วง และผู้รับมอบ จากและต่อการใช้ การสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดชอบ การปรับ การดำเนินการ การพิจารณา คดี การพิจารณา คดี การเรียกร้อง คดีและค่าตัดสิน รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่จ่ายในการชำระบัญชี ค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายในศาลที่เกิดขึ้นจากเกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการเช่าซื้อ การครอบครอง การเช่า การใช้ เสิร์ว ซ่อมบำรุง การดำเนินการ การขนส่งหรือการส่งคืนทรัพย์สินที่ซื้อประกันหรือการละเมิดข้อตกลงนี้ ซัพพลายเออร์รับทราบและตกลงว่าผู้ซื้อไม่มีเคยและไม่ได้ ทำการรับรองหรือรับประกันสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับความเหมาะสม สภาพ ความสามารถในการซื้อ ขยาย การออกแบบหรือการดำเนินการของทรัพย์สินที่ซื้อประกัน หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ อย่างไรก็ตามที่กล่าวมาแล้ว หากความสัมพันธ์ของทรัพย์สินที่ซื้อประกันถือเป็นธุรกรรมการเงินที่มีหลักประกัน ผู้ขายให้ สิทธิแก่ผู้ซื้อในสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกันอย่างต่อเนื่องหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจมีในทรัพย์สินที่ซื้อประกัน ซัพพลายเออร์ ยอมรับว่าในกรณีที่มีการยื่นคำร้อง มลละลายภายใต้ประมวลกฎหมาย มลละลายที่ฟ้องโดยหรือฟ้องต่อซัพพลายเออร์ เมื่อใดก็ตาม ผู้ซื้อจะมีสิทธิ (เมื่อยื่นคำร้องอย่างเหมาะสม) นำคำสั่งซื้อ ออกจากศาล มลละลายในทันที ซึ่งทำให้ ผู้ซื้อได้ รับการผ่อนปรนโดยสมบูรณ์ จากโทษกักอึดโน้มนัดที่กำหนดภายใต้ประมวลกฎหมาย มลละลาย เพื่อให้ผู้ซื้อใช้ สิทธิในการนำทรัพย์สินที่ซื้อประกันออกจากสถานที่ของซัพพลายเออร์ เมื่อผู้ซื้อ ยื่นคำร้องดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิได้ รับการผ่อนปรนจากการกักอึดโน้มนัด โดยไม่จำเป็นต้องมีการพิจารณา คดีและไม่ตั้งข้อฟ้อง มูลค่าทรัพย์สินที่ซื้อประกัน การขาดการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ซื้ออย่างเพียงพอในทรัพย์สินที่ซื้อประกัน หรือการขาดกรรมสิทธิ์ของซัพพลายเออร์ ในทรัพย์สินที่ซื้อประกัน ซัพพลายเออร์ ยอมรับว่าการยกเลิกการกักอึดโน้มนัดถือเป็น “สาเหตุ” และซัพพลายเออร์ จะไม่คัดค้านหรือกีดกันความพยายามของผู้ซื้อไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการได้ รับการผ่อนปรนจากการกักอึดโน้มนัด

25. การแยกออกจากกันได้ : หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดนี้ ถูกระงับไม่ว่าในขอบเขตใดๆ ก็ตาม ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ โดยคำตัดสินของศาลที่มีเขตอำนาจ จะถือว่าบทบัญญัตินี้ดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ และไม่กระทบต่อความสามารถในการบังคับใช้ ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดนี้
26. ข้อกำหนดทั่วไป: กฎหมายที่อ้างถึงในข้อกำหนดนี้ได้แก่ กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ จังหวัด ภูมิภาค อาณาเขต และท้องถิ่นทั้งหมด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อบัญญัติและคำสั่งของรัฐบาลใด ๆ แต่ละคำสั่งซื้อ (รวมถึงข้อกำหนดนี้) ถือเป็นข้อตกลงขั้นสุดท้ายและสมบูรณ์ ของคู่สัญญา และยกเลิกข้อตกลงและความเข้าใจที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าก่อนหน้านี้ ทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาของคำสั่งซื้อนั้น ยกเว้น (a) ภาวะผูกพันเพิ่มเติมของซัพพลายเออร์ ใน RFP หรือข้อตกลงทางธุรกิจ และ (b) ไม่มีคำสั่งใดเจตนายุติหรือแทนที่ข้อตกลงด้านการรักษาความลับหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ ซึ่งคู่สัญญาได้ ลงนามอย่างถูกต้อง ข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การปฏิบัติตาม การรับประกัน การชดเชย ค่าเสียหายและการรักษาความลับ จะยังคงอยู่ต่อไปเมื่อคำสั่งซื้อสิ้นสุดลง และมีผลบังคับใช้ อย่างเต็มที่ หลังจากนั้นในขอบเขตที่จำเป็นอย่างเต็มที่ เพื่อคุ้มครองฝ่ายที่ดำเนินการยุติสิทธิ์และการเยียวยาทั้งหมดภายใต้ คำสั่งซื้อ เป็นแบบสะสมและนอกเหนือไปจากสิทธิ์และการเยียวยาอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือความยุติธรรม ซัพพลายเออร์ไม่สามารถมอบหมายคำสั่งซื้อสิทธิ์ หรือภาวะผูกพันใด ๆ ภายใต้อำนาจ คำสั่งซื้อ โดยไม่ได้ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ซื้อ ยกเว้นที่ระบุไว้ เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนด สามารถแก้ไขคำสั่งซื้อได้ เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรซึ่งลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคู่สัญญาเท่านั้น